

Chương 9

Điều Gì Thúc Đẩy Hành Động Của Bạn?

“Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có người chăn.”

Ma-thi-ơ 9:35-36

“Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.” Mác 1:38

Trong chương trước, chúng ta đã khám phá ra một lẽ thật lớn, đó là Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn, một con người “bình thường” để bước vào sứ mạng “đặc biệt” của Ngài để rao giảng Phúc Âm. Biết được rằng bạn được tuyển chọn, được kêu gọi và “được chọn lọc kỹ lưỡng” bởi Cha thiên thượng, sẽ là động lực cho bạn để có thể ra đi và hành động.

Khi chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu, chúng ta luôn thấy Ngài “đang trên đường” đến cùng mọi người, đến những làng mạc, và các thành phố cùng với “tin lành của vương quốc Chúa.” Điều gì đã thúc đẩy Chúa Giê-xu? Động lực cho đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu là gì? Có hai từ quan trọng để trả lời câu hỏi này, và cũng là hai khái niệm quan trọng mà bạn cần phải hiểu: Đáp Ứng và Hành Động. Đáp Ứng “Đại Mạng Lệnh” và Hành Động như đại sứ của Ngài. Hoàn thành chặng đua cuối cùng phụ thuộc vào điều này!

Sự đáp ứng và hành động của bạn sẽ quyết định cách thực hiện chặng đua cuối cùng này. **BẠN** phải Đáp Ứng và Hành Động. Chúng ta không thể ngồi và chờ đợi. Chúng ta phải đứng dậy bước đi!

Khi chúng ta nói về hai khái niệm này và những ưu tiên dành cho “Đại

Mạng Lệnh,” tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ đặt trong bạn một khát khao nóng cháy, để đáp ứng và hành động. Bạn có thể đáp ứng một cách riêng tư với Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ - không ai có thể đáp ứng cho bạn. Bạn phải hành động như đại sứ của Ngài. Cả thiên đàng đang dõi theo và chờ đợi bạn đáp ứng và hành động.

Đừng để thì giờ trôi qua một cách vô ích. Không còn thời gian để đợi chờ nữa; **THỜI ĐIỂM để HÀNH ĐỘNG là NGAY BÂY GIỜ!** Chúa Giê-xu đang kêu gọi bạn, bạn sẽ đáp lời Ngài và hành động như thế nào?

ĐÁP ỨNG VỚI ĐẠI MẠNG LỆNH!

ĐÁP ỨNG nghĩa là gì? Đáp ứng với “Đại Mạng Lệnh” của Đấng Christ có nghĩa là gì? Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này trước đây. Tôi muốn bạn suy nghĩ về câu hỏi trên và câu Kinh Thánh này: *“Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có người chăn.”* Ma-thi-ơ 9:36

Chúa Giê-xu động lòng thương xót đoàn dân. Lòng Ngài đau xót với tình trạng hư mất của nhân loại. Chúa Giê-xu đau buồn bởi hoàn cảnh đáng thương của nhân loại. Những gì Chúa Giê-xu đã nhìn thấy là động cơ cho sự đáp ứng và hành động của Ngài – Chúa Giê-xu luôn mong muốn nhiều người hơn nữa đến với vương quốc của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn nắm bắt đầy đủ ý nghĩa trong việc đáp ứng “Đại Mạng Lệnh” của Đấng Christ đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ về tám khẩu hiệu đầy quyền năng sau. Mỗi khẩu hiệu có khả năng khiến chúng ta phải trả lời, các khẩu hiệu này khiến cho chúng ta không có lý do nào để từ chối nhưng phải đáp lời với Chúa là Cứu Chúa của chúng ta!

Đáp ứng với “Đại Mạng Lệnh” của Đấng Christ chỉ đơn giản là:

1. **CẢM THẤY** những gì Chúa Giê-xu cảm thấy.

- Cầu nguyện để Đức Thánh Linh khiến bạn **CẢM THẤY** những gì Chúa Giê-xu cảm thấy khi Ngài bước đi trên con đường đầy bụi trần để rao giảng Phúc Âm cho mọi người.

2. NHÌN những gì Chúa Giê-xu nhìn.

- Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ có thể nhìn mọi người như Chúa Giê-xu nhìn họ, với đôi mắt của tình yêu thương và lòng thương xót.

3. HIỂU RÕ sứ mạng của Ngài.

- Hãy cầu nguyện để bạn có thể HIỂU RÕ sứ mạng Chúa Giê-xu đã thi hành trên đất này, sứ mạng đem “vương quốc thiên đàng” đến trên đất.

4. QUÝ GIÁ những gì Chúa Giê-xu đã trả giá đắt để chuộc lại.

- Hãy cầu nguyện để bạn biết QUÝ GIÁ những gì Chúa Giê-xu đã trả trên cây gỗ khi Ngài chuộc lại tất cả những gì đã hư mất về với Cha Thiên Thượng.

5. NHẬN RA rằng Ngài tin tưởng bạn và tôi là dường nào.

- Hãy cầu nguyện để bạn có thể NHẬN THẤY sự tin tưởng mà Chúa dành cho bạn, như một đại sứ, hay người đại diện, miệng, chân và bàn tay của Ngài!

6. BIẾT được vị trí và trách nhiệm của bạn trong sứ mạng.

- Hãy cầu nguyện để bạn có thể BIẾT được vị trí và trách nhiệm của bạn trong sứ mạng đem Phúc Âm đến tận cùng trái đất.

7. ĐẢM NHẬN vai trò của bạn là đại sứ của Ngài.

- Hãy cầu nguyện và quyết định đảm nhận vai trò của bạn là đại sứ của Ngài. Hãy chọn ngay hôm nay, bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ là đại sứ của Ngài.

8. NHẬN THỨC được rằng nếu chúng ta không đi, Đức Chúa Trời cũng không thể đi.

- Hãy cầu nguyện để bạn có thể NHẬN THỨC được rằng nếu bạn không đi, Đức Chúa Trời cũng không thể đi. “Đại Mạng Lệnh” nằm trong tay của bạn. Nó phụ thuộc vào sự đáp ứng của bạn.

BẠN LÀ ĐẠI SỨ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Vây, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.” ^{2 Cô-rinh-tô 5:20}

Bạn là đại sứ của Đức Chúa Trời, người đại diện của Ngài ở trên đất này! Bạn là miệng, tay, chân của Ngài và thông dịch viên của Ngài đến với những con người bị hư mất! Đấng Christ chỉ mong muốn chúng ta rao giảng về tình yêu, quyền năng và “tin lành” của Ngài đến với thế giới đang bị tổn thương này.

Lời kêu gọi của Ngài cần phải được hưởng ứng. Bạn đừng nên do dự và không đáp lời. Chúa Giê-xu đang kêu gọi bạn ngày hôm nay, và bạn phải đáp lời. Bạn không thể ngồi yên mà không làm gì cả.

Bạn phải chọn một trong hai: Từ chối Đấng Christ và sự kêu gọi của Ngài hoặc là thừa vâng với sự kêu gọi của Ngài và hưởng ứng lời kêu gọi đó.

Hưởng ứng sự kêu gọi của Ngài là một hành động đức tin thật! Đức tin ở đây không phải là biết cả Kinh thánh.

Đức tin là nghe Lời Chúa, lời phán của Chúa Giê-xu, sự kêu gọi của Đấng Christ và đáp lời! Đây mới là đức tin!

Đức tin là vâng theo lời Chúa và mệnh lệnh của Đấng Christ, vì có lời của Ngài cho chúng ta: “Chúng ta là đại sứ của Đấng Christ.”

Không phải...“ Chúng ta sẽ trở thành đại sứ vào một ngày nào đó!”
Không...“Chúng ta sẽ là đại sứ khi chúng ta có nhiều đức tin hơn!”
Không...“Chúng ta sẽ là đại sứ khi chúng ta có đủ kiến thức về Kinh thánh!” Không... “Chúng ta sẽ...” - KHÔNG! CHÚNG TA LÀ ĐẠI SỨ CỦA NGÀI NGAY BÂY GIỜ!

Chúng ta đáp lời bởi vì Ngài đã kêu gọi. Và Ngài kêu gọi là bởi vì Ngài cần chúng ta!

Chúa Giê-xu đã hoàn thành công việc của Ngài trên đất này. Giờ đây, Ngài kêu gọi chúng ta để hoàn thành phần công việc của chúng

ta. Chúa Giê-xu kêu gọi bạn trở thành một thợ gặt trong cánh đồng của những linh hồn hư mất của thế giới này. Chúa Giê-xu kêu gọi bạn bởi vì Ngài cần bạn. Ngài cần bạn để rao giảng thông điệp cứu rỗi – “tin lành” của vương quốc Đức Chúa Trời.

HÀNH ĐỘNG NHƯ NHỮNG ĐẠI SỨ CỦA NGÀI

Từ HÀNH ĐỘNG mang một ý nghĩa to lớn. Hành động có nghĩa là sự vận động, làm một điều gì đó đã được giao cho chúng ta.

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hành động. Khi Chúa Giê-xu sống trong thế giới của chúng ta, Ngài đã thể hiện những “hành động như người đại diện của Đức Chúa Trời” bất cứ nơi nào Ngài đi. Bây giờ là thời điểm cho bạn và tôi để hành động như những người đại diện của Ngài!

Hãy suy nghĩ về câu hỏi này trong một lát: Điều gì xảy ra khi chúng ta nhận biết mức độ Đức Chúa Trời tin tưởng vào chúng ta?

Khi bạn nhận thức được Đức Chúa Trời tin tưởng bạn như thế nào, bạn sẽ hành động! Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào hành động của chúng ta. Những gì chúng ta làm phải dựa trên cơ sở đức tin và tình yêu thương.

NĂM SỰ KIỆN THỨC ĐẨY HÀNH ĐỘNG

1. KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – kế hoạch ấy phụ thuộc vào chúng ta như thế nào

Phúc Âm được ủy thác cho chúng ta. Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta đem Phúc Âm đến với mọi người trên khắp thế giới. Đức Chúa Trời sẽ không sai các thiên sứ đến để hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Ngài sẽ chỉ sử dụng bạn và tôi để rao giảng Phúc Âm. Kế hoạch của Đức Chúa Trời phụ thuộc vào chúng ta. Kế hoạch cứu rỗi thế giới của Đức Chúa Trời có mối liên hệ với sự vâng lời của chúng ta trong việc rao giảng Phúc Âm.

Hàng triệu người hư mất và chưa được nghe đến Tin Lành trên đất này sẽ có thể bị hư mất đời đời trong hỏa ngục nếu chúng ta không nói cho họ biết Tin Lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa

Trời cần bạn! Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sai các thiên sứ đến để chinh phục bất kỳ quốc gia nào cho thiên đàng – Không, Đức Chúa Trời đã quyết định chọn chúng ta! Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế giới hư mất này phụ thuộc vào bạn và tôi. Chúng ta cần phải hành động vì kế hoạch của Đức Chúa Trời phụ thuộc vào hành động của chúng ta.

2. TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – mong muốn bạn sự sống cho những kẻ đang chết mất

Phao-lô, nhà truyền giáo đầu tiên rao giảng cho dân ngoại chưa được nghe đến Tin Lành được hướng dẫn và thúc đẩy bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho người bị hư mất. “*Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi.*” ² Cô-rinh-tô 5:14

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ, vĩ đại, rất cao và cũng rất sâu rộng, không có cách nào để hiểu thấu được sự bao la trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một người là như thế nào.

Chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho thế giới đã khiến Ngài sai Con Độc Sanh của Ngài đến thế giới của chúng ta. Chính tình yêu thương đó ở trong Chúa Giê-xu là động cơ để Ngài chết trên thập tự giá. Và cũng chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời là động lực cho hội thánh đầu tiên để họ đối mặt với sự bất bớ, và rao giảng Phúc Âm cho cả nhân loại.

Kinh nghiệm thực sự về tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự gặp gỡ Đức Thánh Linh có lẽ sẽ là “động lực” lớn nhất để chúng ta hành động như một đại sứ của Ngài.

3. THÔNGIỆP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Tin Lành cho thế giới đang bị tổn thương của chúng ta

Khi bạn khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đã ủy thác cho chúng ta để rao giảng Phúc Âm, bạn sẽ được thúc đẩy. Thông điệp của Đức Chúa Trời là Tin Lành, Tin Lành của Đức Chúa Trời cho những người hư mất. Đó là Tin Lành cho những người bệnh, vì họ sẽ được chữa bệnh. Đó là Tin Lành cho những người bị trói buộc, vì họ sẽ được

giải thoát. Đó là Tin Lành cho những tội nhân, vì họ sẽ được tha thứ và xưng công bình.

Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi, chữa lành và giải thoát cho mọi kẻ tin. Rao giảng Phúc Âm và Phúc Âm sẽ xảy đến, Phúc Âm sẽ làm những phép lạ khi Phúc Âm được rao giảng. Thông điệp của Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ cho những ai nghe, tin và tiếp nhận nó. Thông điệp của Đức Chúa Trời thúc đẩy chúng ta hành động!

Tin Lành đáp ứng nhu cầu và niềm khao khát sâu kín nhất của con người. Hãy sống với hai khái tượng trong cuộc sống của bạn. Đầu tiên, hãy sống với khái tượng của một đời sống sung mãn, đầy tình yêu thương, quyền năng và các phước lành của Chúa Giê-xu. Sau đó, hãy sống với khái tượng của những con người đang khổ sở và hư mất trên thế giới. Chúng ta phải nhận lấy sự sống sung mãn từ Chúa Giê-xu và ban ra cho người nghèo khổ và hư mất. Nếu bạn sống cho hai khái tượng này, chúng sẽ thúc đẩy bạn hành động.

4. SỰ CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – dành cho tất cả mọi người và mọi quốc gia

Khi Chúa Giê-xu kêu lên trên thập tự giá “MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN,” Ngài tuyên bố rằng sự cứu chuộc đã dành sẵn cho cả nhân loại. Huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta, bất kể chúng ta là ai, bất kể màu da, xuất thân của chúng ta như thế nào.

Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, mọi sắc dân, mọi tiếng nói, và mọi quốc gia. Dành cho cả người giàu lẫn người nghèo, cả những những người ở vị trí lãnh đạo. Sự cứu chuộc còn dành cho những người ăn xin, những người ở trong sự nghiện ngập, những người bị phong cùi và những người bị ruồng bỏ trong xã hội.

Nếu bạn có thể hiểu được tấm lòng và những suy nghĩ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ hiểu được cách nhìn của Ngài đối với con người - Ngài yêu thương tất cả mọi người! Ngài đã hy sinh Con của Ngài là Chúa Giê-xu cho mỗi người và cho mọi người!

Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất. Chúng ta không thể và cũng không cần phải làm gì thêm nữa. Khi chúng ta hiểu thấu được lẽ thật này, chúng ta sẽ được thúc đẩy để hành động và công bố thông điệp của sự cứu chuộc qua dòng huyết của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người trên thế giới của chúng ta!

5. SỰ CỘNG TÁC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - Ngài ở với bạn khắp mọi nơi

Trong các sách Phúc Âm, chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu trong thân thể của một người Do Thái, thực hiện công việc của Đức Chúa Trời ở giữa những con người người hư mất và bị tổn thương. Trong sách Công-vụ chúng ta thấy Chúa Giê-xu ở trong các tín hữu và tiếp tục làm công việc kỳ diệu thông qua họ. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đang sống trong bạn và tôi, và Ngài vẫn tiếp tục làm những việc như Ngài đã từng làm trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đang cộng tác với bạn và tôi trong ngày hôm nay! Điều này thúc đẩy chúng ta hành động. Nếu Ngài ở cùng với chúng ta, thì còn ai có thể nghịch với chúng ta?

“Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”

Giăng 14:12

Chúa Giê-xu nói những lời của đức tin với tâm lòng của bạn. BẠN có thể làm những việc Chúa Giê-xu làm, THẬM CHỈ LÀ NHỮNG VIỆC LỚN HƠN NỮA! Chúa Giê-xu tin tưởng bạn. Ngài là đối tác của bạn và Ngài cùng làm việc với bạn! Khi bạn tin cậy Ngài, bạn có thể làm những việc Ngài làm và thậm chí là việc lớn hơn nữa.

“Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.” *Mác 16:20*

Chúa Giê-xu sẽ đồng hành với bạn và làm việc thông qua bạn. Khi bạn ra đi, Chúa Giê-xu sẽ đi cùng với bạn, bất cứ nơi nào bạn đi. Khi rao giảng Phúc Âm, Chúa Giê-xu sẽ xác chứng Lời của Ngài với các dấu kì và phép lạ. Tuyệt vời quá phải không! Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và được tự do. Bạn có thể hành động ngay hôm nay bởi vì Đức Chúa Trời cộng tác với bạn.

Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ lia bạn cũng không bỏ bạn. Ngài hứa sẽ luôn ở cùng và đồng hành với bạn. Vì vậy, hãy trỗi dậy và HÀNH ĐỘNG! Chọn nơi đến của bạn và ra đi. Chọn quốc gia của bạn và Ra Đi! Chọn làng quê của bạn và Ra Đi! Bạn có thể tổ chức chiến dịch truyền giảng Phúc Âm tại làng quê của bạn. Bạn có thể xây dựng hội thánh của riêng bạn. Bạn có thể rao giảng Phúc Âm và khi bạn làm điều đó, Phúc Âm SẼ được rao ra!

Chúa Giê-xu đang chờ đợi sự ĐÁP ỨNG và HÀNH ĐỘNG của bạn. Hãy chỗi dậy và chạy cuộc đua của bạn. Chúng ta có thể cùng nhau chạy chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh và hoàn thành những gì Chúa Giê-xu đã bắt đầu.

“Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:20

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐÁP ỨNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của tôi khi tôi là một cậu bé mười sáu tuổi tại một Hội thánh Ngũ Tuần nhỏ ở Thụy Điển. Sau đó tôi đã được báp-tem tại bờ biển phía tây của Thụy Điển trong một hội nghị sứ mạng khi tôi mười tám tuổi. Tôi đã quyết định đáp ứng sự kêu gọi của Đấng Christ và bước theo Ngài với cả tấm lòng của tôi.

Hai năm trôi qua, và tôi đã được báp-tem bằng Thánh Linh và bằng lửa. Tôi đã nhận được ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận tôi, một thanh niên nhút nhát, yếu đuối và biến đổi tôi trở thành một con sư tử dũng mãnh. Tôi bắt đầu mạnh dạn làm chứng rằng Chúa là Đấng Cứu Thế và Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đặt sự kêu gọi của Ngài ở trong tôi để tôi trở thành người chinh phục những linh hồn - một nhà truyền giáo đến tận cùng của trái đất. Có một mơ ước hình thành từ trong tâm lòng của tôi; rằng một ngày nào đó tôi sẽ phục vụ Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc Âm của Ngài đến tận cùng trái đất.

Tôi muốn cho bạn biết một số sự kiện mà tôi có thể nhớ khi tôi nhìn lại khởi đầu chức vụ của mình, và giải thích cho các bạn cách mà sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bắt lấy tôi.

KHẢI TƯỢNG VỀ ĐỊA NGỤC KHIẾN TÔI VÔ CÙNG ĐAU ĐÓN CHO NHỮNG CON NGƯỜI BỊ HƯ MẮT

Một trong những kinh nghiệm sâu sắc nhất về Đức Chúa Trời trong những năm đầu của chức vụ của tôi là khi Đức Chúa Trời cho tôi thấy một khái tượng về địa ngục và rất nhiều những con người hư mất ở trong ngọn lửa ấy.

Chúa chỉ cho tôi trong khái tượng này có vô số người đang bị đau đớn trong ngọn lửa của địa ngục. Trong tâm linh của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu la của họ. Tôi có thể cảm nhận sự đau đớn của họ.

Tôi đã khóc nức nở trong suốt hai giờ. Tôi cảm thấy gánh nặng đang đè trên vai tôi và nhìn thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với hàng triệu con người đang bị hư mất trên khắp thế giới. Kinh nghiệm này là bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Từ giờ phút này, tôi không còn là Marcus của trước đây nữa. Tôi đã quyết định, hễ tôi còn sống chừng nào, thì tôi sẽ là người chinh phục những linh hồn, tôi sẽ trở nên tay đánh lưới người chừng này.

Một năm sau kinh nghiệm này, tôi bắt đầu nhập học tại trường Kinh Thánh Kensington Temple ở London. Tại đây, tôi tham gia vào đội truyền giảng trên khắp các đường phố ở London.

Lần đầu tiên tôi tham gia truyền giảng trên đường phố, trưởng nhóm yêu cầu tôi cần phải rao giảng lời Chúa. Đêm đó, khi tôi làm chứng, một linh hồn đã nhận được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ! Một người đã dâng đời sống mình lên cho Chúa Giê-xu và được cứu! HA-LÊ-LU-GIA! Đó là một cột mốc quan trọng đối với tôi. Đó là khởi đầu của tôi.

REINHARD BONNKE ĐÃ ẢNH HƯỞNG TÔI VỀ MỘT TÁM LÒNG SÓT SẮNG TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO

Trong khoảng thời gian một năm tôi ở London, tôi đã nghe về nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Tôi đã tham gia chiến dịch của ông ấy vào mùa xuân năm 2001 tại Belfast, Bắc Ai-len trong bốn ngày và giúp đỡ trong đội tư vấn với tư cách là một người cầu thay.

Reinhard rao giảng với đầy lòng nhiệt huyết và nóng cháy, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ ai rao giảng trước như vậy trước đây. Tôi nói với bản thân mình: “Tôi phải gặp được Reinhard và đi với ông ta để đến với chiến dịch ở Châu Phi.”

Tháng 11 năm 2001, tôi đi với ông đến Nigeria và tôi đã chứng kiến 2,5 triệu người nhận sự cứu rỗi chỉ trong vòng một tuần. Khi Reinhard rao giảng, tôi nhìn ông một cách chăm chú và được ấn tượng cũng như rất phấn khởi bởi sự rao giảng Phúc Âm cách giản dị mà đầy quyền năng của ông.

Tôi đã khóc như một cậu bé trong phòng khách sạn của tôi ở Nigeria, và tôi đã kêu lên từ sâu thẳm trong tâm lòng tôi...

“Lạy Chúa, con không mong muốn gì trong cuộc đời này hơn là được rao giảng Phúc Âm đến cho những người chưa được nghe đến Tin Lành và những người bị hư mất; con muốn được như Bonnke.”

BẮT ĐẦU CHÚC VỤ

Một năm sau đó, tôi kết hôn với Hanna, món quà Đức Chúa Trời ban cho tôi, người vợ đáng yêu và cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi có cùng một ước nguyện đó là dâng mọi điều lên cho Chúa Giê-xu. Không có cái giá nào là quá đắt cho chúng tôi cả; đồng lúa phải được gặt hái thôi. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, kiêng ăn và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Chúng tôi rất khát khao.

Đức Chúa Trời đã đáp lại lời kêu cầu của chúng tôi bằng cách sai chúng tôi đến Ấn Độ với vai trò là những nhà truyền giáo. Chúng tôi đã sống và làm việc ở đó, rao giảng trong các làng, các nhà, trong các hội thánh và trong cả các chiến dịch truyền giảng lớn và nhỏ. Trong thời gian ở Ấn Độ, chúng tôi thấy được bởi ân điển của Đức Chúa Trời, 10.000 người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của họ và chúng tôi đã chứng kiến hàng ngàn các phép lạ. Chúng tôi nhìn thấy người mù được sáng, người điếc được nghe, người bại đứng dậy bước đi và người bị quỷ ám được tự do. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống hôm nay!

Sự nóng cháy và khái tượng trong chúng tôi được gia tăng. Đức

Chúa Trời chỉ cho chúng tôi thấy kế hoạch chi tiết của chức vụ và chiến lược của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi đến với cả Châu Phi và Châu Á, nơi mà chúng tôi kết hợp các chiến dịch Phúc Âm với hội nghị lửa ở những nơi chưa bao giờ được tổ chức những chương trình như vậy. Từ lúc khởi đầu chức vụ chúng tôi đã có được đặc ân đưa dất hơn 250.000 người đến với Đấng Christ.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong cuộc đua, tập trung vào việc chinh phục một triệu linh hồn đầu tiên cho vương quốc thiên đàng. Đây là ước mơ của chúng tôi, chức vụ của chúng tôi, niềm đam mê của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi, gặt hái mùa gặt của những linh hồn và nhóm lên ngọn lửa Thánh Linh trên các nhà truyền giáo quốc gia và những người xây dựng hội thánh. Ngợi khen Chúa!

Đó là sự khởi đầu của chúng tôi, cũng là câu chuyện của chúng tôi và thể nào chúng tôi đã **ĐÁP ÚNG** và **HÀNH ĐỘNG**.

Bây giờ đến lượt của bạn đáp ứng và hành động cho Chúa Giê-xu! Đi và nhớ rằng, khi bạn đi, Ngài sẽ đi cùng với bạn!